

### Ang Sinabi Nila<sup>1</sup> Tungkol Kay Muhammad (SAS)

Ang sumusunod ay mga sinipi mula sa mga sinabi ng ilan sa mga *philosopher* at mga kanluraning oryentalista<sup>2</sup> hinggil sa puma-patungkol kay Propeta Muhammad (SAS). Naglilina ang pag-amin nila sa kadakilaan ng marangal na Propetang ito, sa pagka-propeta niya, sa kapuri-puring mga katangian niya, at sa katoto-hanan ng mensaheng inihatid niya, na malayo sa panatisismo at sa pagpalaganap ng mga kabulaanang inilalako ng ilan sa mga kaaway ng Islam.

**Nagsasabi ang nagwagi ng Nobel Prize na Irlandes na si Bernard Shaw** sa aklat niya na pinamagatang *Muhammad*, na ipina-sunog ng mga awtoridad ng Britania: “Ang mundo ay lalong higit na nangangailangan sa isang taong nasa pag-iisip ni Muhammad, ang Propeta na ito na naglagay sa Relihiyon niya palagi sa kalaga-yang iginagalang at pinagpipitagan. Ito ay ang pinakamakapang-yarihang relihiyon na manaig sa lahat ng mga kabihasan, na mana-tiling gayon magpakailanman. Nakikita ko na marami sa mga kaba-bayan ko ay pumasok sa relihiyong ito ayon sa pagkaunawa. Mata-tagpuan ng relihiyong ito ang malawak na larangan nito sa konti-nente ng Europa.”

**Nagsasabi pa siya:** “Ang mga alagad ng relihiyon noong Kalagitnaang Panahon, dahil sa kamangmangan at panatisismo, ay naglarawan sa relihiyon ni Muhammad ng isang madilim na larawan. Itinuturing noon nila na ito ay isang kaaway ng Kristi-yanismo. Ngunit napag-aralan ko ang taong ito at natagpuan ko na siya ay isang pambihira at kahanga-hanga at napagtanto ko na siya ay hindi kaaway ng Kristiyanismo. Bagkus kinakailangang tawagin siya na tagapagligtas ng sangkatauhan. Sa palagay ko, kung sakaling siya ay hahawak sa pamamahala ng mundo sa nga-yon, magtatagumpay siya sa paglutas ng mga suliranin natin, na siyang magtitiyak sa kapayapaan at kaligayahan na minimithi ng sangkatauhan.”

**Nagsasabi ang Escoses na philosopher na si Thomas Carlye** sa aklat niya na pinamagatang *On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History*: “Naging malaking kapintasan sa alimmang indibiduwal sa panahong ito na makinig sa sinasabing ang reli-hiyong Islam daw ay isang kasinungalingan, at na si Muhammad ay isang manunubang impostor. Kailangang kalabanin natin ang ipinalalaganap na tulad nitong mga pananalitang hangal na naka-hihiya. Ang mensahe na ipinarating ng Sugong iyon ay nanatiling ang ilaw na tumatanglaw sa loob ng labindalawang siglo sa mga dalawang daang milyong tao.<sup>3</sup> Ang isa sa inyo ay mag-aakala ba na ang mensaheng ito na nabuhay rito at namatay rito ang milyon-milyong ito na mahirap takdaan at bilangin ay isang kasinunga-lingan at panlililang?”

**Nagsasabi ang philosopher na Hindu na si Rama Krishna Rao:** “Noong lumitaw si Muhammad, ang Arabia ay hindi naba-banggit. Mula sa disyertong ito na hindi nababanggit ay nakaya ni Muhammad sa pamamagitan ng dakilang espiritu niya na mag-tatag mula rito ng isang bagong mundo, isang bagong buhay, isang bagong kultura, isang bagong kabihasan at isang bagong kaha-rian na umabot mula sa Marakesh hanggang mala-kontinente ng India. Nakaya niya na makaimpluwensiya sa kaisipan at buhay ng tatlong kontinente: ang Asya, ang Africa, at ang Europa.”

**Nagsasabi ang Oryentalistang Canadiense na si Zweimer:** “Si Muhammad, walang duda, ay kabilang sa napakadakilang mga pinunong panrelihiyon. Naaangkop sa kanya na sabihing siya ay isang repormador na may kakayahan, matatas, mahusay mangusap, malakas ang loob, lumalaban, at dakilang palaisip. Hindi ipinahi-hintulot na iugnay siya sa sumasalungat sa mga katangiang ito. Itong Qur’an niya na inihatid niya at ang talambuhay niya ay suma-saksi sa katumpakan ng pahayag na ito.”

<sup>1</sup> Ang mga siniping pananalita rito ay salin mula sa wikang Arabe.

<sup>2</sup> Dalubhasa sa kultura, wika, relihiyon at iba pa ng mga taga-Silangan (Oryental).

<sup>3</sup> Ito ay noong panahon ni Thomas Carlye. Sa ngayon ay mga 1,300,000,000 na ang mga Muslim. Inamin na rin ng Vaticano na ang mga Muslim ay higit na marami kaysa sa mga Romano Catolico.

**جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالزلفي**  
**متروَع تَعَلِّمُ الإسلام – السيرة النبوية – اللغة الفلبينية**

**Aralin 20 - 2**

**الدرس العشرون - ٢**

**Nagsasabi ang Ingles na si Sir William Muir:** “Si Muhammad, ang Propeta ng mga Muslim, ay tinaguriang mapagkakatiwalaan mula sa pagkabata niya ayon sa nagkakaisang pahayag ng mga kababayan niya dahil sa karangalan ng mga kaasalan niya at kagan-dahan ng mga ugali niya. Ano man ang mangyari, si Muhammad ay napakatayog para maabot ng naglalarawan. Hindi nalalaman ang halaga niya ng sinumang hindi nakakilala sa kanya. Ang dalubhasa sa kanya ay ang nagpakalalim sa pag-aaral sa maluwalhating kasay-sayan niya, ang kasaysayan na iyon na nag-iwan kay Muhammad sa pangunguna sa mga propeta at mga palaisip ng mundo.”

**Nagsasabi pa siya:** “Natatangi si Muhammad sa kalinawan ng salita niya at kadalian ng relihiyon niya. Nakapagsagawa siya ng mga gawaing ikinagugulat ng mga isipan. Walang nalaman ang kasaysayan na may isang repormador na gumising sa mga kaluluwa, bumuhay sa mga kaasalan, at nag-angat sa kahalagahan ng mabu-ting katangian sa loob ng maikling panahon gaya ng ginawa ng Propeta ng Islam na si Muhammad.”

**Nagsasabi ang dakilang Ruso na nobelista at philosopher na si Leo Tolstoy:** “Sapat nang karangalan kay Muhammad na siya ay nagligtas sa isang bansang hamak na madugo mula sa mga kuko ng mga demonyo ng mga kaugaliang kadusta-dusta, at binuk-san sa harap nila ang daan ng pag-unlad at pagsulong. Ang Batas ni Muhammad ay maghahari sa mundo dahil sa kaangkupan nito sa isip at dunong.”

**Nagsasabi ang Austriano na Schoprack:** “Ang sangkatauhan ay talagang magmamalaki sa pagkakaugnay sa taong gaya ni Muhammad yamang sa kabila ng kawalang kaalaman sa pagbasa at pagsulat ay nakaya niya noong nakalipas na mahigit sa sampung siglo na maghatid ng isang pagbabatas na tayong mga Europeo ay lalong maging napakaligaya kapag umabot tayo sa tugatog niyon.”

Ang papuri ay ukol kay Allah na sa pamamagitan ng mga biyaya niya ay nalulubos ang mga matuwid na gawa. Basbasan ni Allah, pangalagaan, at biyayaan ang Propeta nating si Muhammad, ang mag-anak niya, at ang mga Kasamahan niya.